



นายเทพรัตน์ เทพพิทักษ์
กรรมการผู้จัดการใหญ่

นายกุลิศ สมบัติศิริ
ประธานกรรมการ

สารจากประธานกรรมการ และกรรมการผู้จัดการใหญ่

ในเวทีการประชุมภาคีสัญญาสหประชาชาติ ว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ครั้งที่ 26 (COP26) ผู้นำกว่า 130 ประเทศให้ความสำคัญและได้ร่วมกันกำหนดเป้าหมายเพื่อลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก ซึ่งประเทศไทยได้ร่วมสนับสนุนด้วยการประกาศเป้าหมายบรรลุความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี 2593 และบรรลุการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ในปี 2608

จากนโยบายและเป้าหมายดังกล่าว กลุ่มเอ็กโกจึงได้ทบทวนทิศทางการดำเนินธุรกิจ และประกาศความตั้งใจในการมุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำ ภายใต้แนวคิด “Cleaner, Smarter and Stronger to Drive Sustainable Growth” โดยตั้งเป้าหมายระยะยาวสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutral) ภายในปี 2593 และเป้าหมายระยะกลาง มุ่งลดการปล่อยปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ต่อหน่วยไฟฟ้าที่ผลิตได้ (Carbon Emission Intensity) ร้อยละ 10 ภายในปี 2573

เพื่อเดินหน้าสู่ทิศทางการดังกล่าว กลุ่มเอ็กโกดำเนินธุรกิจภายใต้กลยุทธ์ 4I: Invest, Increase, Improve และ Innovate ผ่านการลงทุนในธุรกิจใหม่ที่หลากหลาย โดยเฉพาะการเน้นเทคโนโลยีพลังงานสะอาดและการต่อยอดพัฒนานวัตกรรมทางธุรกิจ โดยมีความสำเร็จในปี 2564 ซึ่งสะท้อนผ่านการขยายการลงทุนในสหรัฐอเมริกา ได้สำเร็จ 2 โครงการ โดยซื้อหุ้นสัดส่วนร้อยละ 28 ในโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ “ลินเดน โคเจน” กำลังผลิต 972 เมกะวัตต์ และการลงทุนร้อยละ 17.46 ใน “เอเพ็กซ์ คลีน เอ็นเนอร์ยี่ โฮลดิ้ง” ซึ่งเป็นผู้นำการพัฒนา การขาย และการเดินเครื่องเชิงพาณิชย์โครงการพลังงานสะอาดในสหรัฐอเมริกา นอกจากนี้ กลุ่มเอ็กโกยังลงทุนร้อยละ 24 ในสตาร์ทอัพ “เพียร์ พาวเวอร์” เพื่อพัฒนาแพลตฟอร์มบล็อกเชนซื้อขายพลังงาน ตลอดจนก้าวสู่บทบาทใหม่ในฐานะ “ผู้จัดหาและนำเข้าแอลเอ็นจี” เพื่อบริหารต้นทุนเชื้อเพลิงโรงไฟฟ้าในกลุ่มเอ็กโกอย่างมีประสิทธิภาพ

นอกจากนั้น กลุ่มเอ็กโกไม่เคยหยุดนิ่งที่จะแสวงหาโอกาสใหม่ อยู่เสมอ ด้วยการลงนามร่วมดำเนินการกับการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ในการพัฒนาโครงการนิคมอุตสาหกรรมเอ็กโกกรีนของให้เป็นนิคมอุตสาหกรรมอัจฉริยะสีเขียว (Smart & Green Industrial Estate) รองรับการลงทุนของอุตสาหกรรมเป้าหมาย S-Curve และ New S-Curve ที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนในโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) สำหรับการต่อยอดพัฒนานวัตกรรมทางธุรกิจ กลุ่มเอ็กโกได้ร่วมกับ กฟผ. และราช กรุ๊ป จัดระเบียบจัดตั้ง “อินโน พาวเวอร์” เพื่อยกระดับงานวิจัยนวัตกรรมสู่การต่อยอดเชิงพาณิชย์ เสริมความแข็งแกร่ง

ของธุรกิจ Smart Energy Solution และลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากเทคโนโลยี Solid Oxide Fuel Cell (SOFC) กับ กฟผ. Bloom Energy และ ATE โดยร่วมพัฒนาการใช้ไฮโดรเจนมาผลิตพลังงานไฟฟ้า ซึ่งจะเป็นอีกหนึ่งแหล่งเชื้อเพลิงทางเลือกใหม่ด้านการผลิตไฟฟ้า ที่จะช่วยสนับสนุนการลดคาร์บอนไดออกไซด์ของประเทศไทย และการเปลี่ยนผ่านสู่การใช้ไฮโดรเจน เพื่อบรรลุเป้าหมาย Carbon Neutral ให้สำเร็จ

แม้ท่ามกลางความผันผวนของสถานการณ์การดำเนินงานในปี 2564 ของกลุ่มเอ็กโก ยังคงได้รับการยอมรับจากหน่วยงานต่างๆ อาทิ ได้รับการจัดอันดับเครดิตองค์กรจากทริสเรตติ้งที่ระดับ “AA+” และแนวโน้มอันดับเครดิต “คงที่ (Stable)” สะท้อนผลการดำเนินงานดีเยี่ยม การลงทุนที่หลากหลาย และสภาพคล่องที่แข็งแกร่ง และได้รับรางวัล “Rising Star Sustainability Awards” ในกลุ่มรางวัล Sustainability Excellence จากเวที SET Awards 2021

สำหรับการดำเนินงานด้านความยั่งยืน ในปี 2564 บริษัทได้รับการคัดเลือกให้เป็นสมาชิกดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ (Dow Jones Sustainability Indices - DJSI) ในกลุ่มดัชนีตลาดเกิดใหม่ (Emerging Markets Index) ประเภทสาธารณูปโภคไฟฟ้า (Electric Utilities) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ได้รับการคัดเลือกจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยให้อยู่ในรายชื่อ “หุ้นยั่งยืน” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 7 และได้รับ “รางวัลเกียรติคุณการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืน” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 จากสถาบันไทยพัฒนา อีกทั้งรางวัลชนะเลิศ “UN Women 2021 Thailand WEPs Awards” สาขาความโปร่งใสและการรายงาน จากองค์การเพื่อสตรีแห่งสหประชาชาติ ร่วมกับสหภาพยุโรป ซึ่งแสดงจุดยืนด้านการเสริมสร้างศักยภาพสตรีและส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศในภาคธุรกิจ



ด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดคุณสมบัติของกรรมการชุดย่อย ทบทวนและปรับปรุงอำนาจและหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อให้ครอบคลุมเรื่องสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ส่งผลให้มีการปรับปรุงกฎบัตรของคณะกรรมการชุดย่อยให้สอดคล้องกัน อีกทั้งเพื่อให้การกำกับดูแลกิจการด้านต่างๆ เช่น แท็งก์ มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป คณะกรรมการบริษัทได้มีการทบทวนและปรับปรุงนโยบายต่างๆ เช่น นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี นโยบายการต่อต้านคอร์รัปชัน การรับเรื่องร้องเรียน การกำหนด No Gift Policy นโยบายด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศและการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ และนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งการดำเนินงานด้านนี้ มีผลให้บริษัทได้รับคะแนนประเมินการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย (CGR) ในระดับดีเลิศ โดยได้คะแนนรวม 97 คะแนน จากการสำรวจโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจ กลุ่มเอ็กโกให้ความสำคัญกับการ**ใส่ใจและมีส่วนร่วมดูแลชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อม**มาโดยตลอด ท่ามกลางการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 กลุ่มเอ็กโกยังคงเคียงข้างบุคลากรทางการแพทย์และคนไทย โดยสนับสนุนการดำเนินงานของทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในการรับมือและ**บรรเทาสถานการณ์โควิด-19 อย่างต่อเนื่อง** โดยร่วมบริจาคทุนทรัพย์ อุปกรณ์ทางการแพทย์ อุปกรณ์ป้องกันการแพร่ระบาดของโรค แก่โรงพยาบาล โรงเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และสาธารณสุขชุมชน ทั้งในพื้นที่ที่กลุ่มเอ็กโกดำเนินการ และในภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศ ตลอดจนสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์บริการจิตเวชขึ้นและศูนย์พักคอยผู้ป่วย รวมมูลค่ากว่า 23 ล้านบาท ซึ่งหากรวมการมีส่วนร่วมบรรเทาสถานการณ์ดังกล่าวตั้งแต่ปี 2563 เป็นต้นมา **รวมมูลค่าการสนับสนุนกว่า 55 ล้านบาท** โดยหวังให้คนไทยและประเทศไทยก้าวผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกันโดยเร็วที่สุด

ด้านชุมชน ดำเนินโครงการเพื่อมีส่วนร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนรอบโรงไฟฟ้าในทุกพื้นที่ รวมจำนวน 79 โครงการ **ด้านสังคม** ส่งเสริมการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องผ่านการจัดมหกรรมวิทยาศาสตร์ออนไลน์โดยศูนย์เรียนรู้โรงไฟฟ้าขนอม ภายใต้แนวคิด **“นวัตกรรมวิทย์ พลิกโลก”** ตลอดจนจัดทำ **“หลักสูตรครูพลังงานออนไลน์”** เพื่อส่งต่อความรู้ด้านพลังงานไฟฟ้าและการอยู่ร่วมกันอย่างเกื้อกูลกับชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อมให้แก่เยาวชน ครูอาจารย์ และประชาชน สอดคล้องกับแนวทาง

การพัฒนาห้องเรียนในศตวรรษที่ 21 ทั้งนี้ ศูนย์เรียนรู้โรงไฟฟ้าขนอม ได้รับรางวัลระดับประเทศ **“Museum Thailand Awards 2021”** ประเภทพิพิธภัณฑ์ด้านวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม จากสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ และรางวัลระดับภูมิภาค **“Asia Responsible Enterprise Awards 2021”** ด้าน Investment in People จากสถาบัน Enterprise Asia

ด้านสิ่งแวดล้อม กลุ่มเอ็กโกยังคงมีส่วนร่วมหนึ่งในการปกป้องและฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพ ระบบนิเวศ และป่าต้นน้ำ โดยมูลนิธิไทยรักษ์ป่า องค์กรสาธารณกุศลซึ่งก่อตั้งและสนับสนุนการดำเนินงานโดยกลุ่มเอ็กโก ได้**ส่งมอบเส้นทางศึกษาระบบนิเวศในอุทยานแห่งชาติตอยอินทนนท์ จ.เชียงใหม่** ที่ปรับปรุงแล้วเสร็จให้แก่กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ระบบนิเวศป่าพญาเขาที่สูงที่สุดของไทย โดยการดำเนินงานต่างๆ ของกลุ่มเอ็กโกและมูลนิธิไทยรักษ์ป่ามีส่วนร่วมในการลดก๊าซเรือนกระจกกว่า 2,890,000 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า และกักเก็บก๊าซเรือนกระจกประมาณ 180,000 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า

ความสำเร็จที่เกิดขึ้นตลอดปี 2564 เกิดจากการผลักดันและการสนับสนุนในเชิงนโยบายของคณะกรรมการบริษัท การขับเคลื่อนของผู้บริหาร ความร่วมมือของพนักงานในองค์กร และผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน ซึ่งมีเป้าหมายร่วมกันในการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน เพื่อก้าวผ่านช่วงเปลี่ยนผ่านด้านพลังงาน และมุ่งสนับสนุนให้เกิดสังคมคาร์บอนต่ำ เพื่อสร้างผลตอบแทนที่ดีในระยะยาวให้แก่ผู้ถือหุ้น และร่วมสร้างอนาคตที่สมดุลต่อสังคมโดยรวม

ในนามของคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ขอขอบคุณผู้ถือหุ้น ผู้ร่วมทุน คู่ค้า ลูกค้า ชุมชน และผู้มีส่วนได้เสียทุกท่าน สำหรับการสนับสนุนอย่างดียิ่งที่ให้กับกลุ่มเอ็กโกมาโดยตลอด กลุ่มเอ็กโกให้คำมั่นว่าจะเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อไป



นายกุลิศ สมบัติศิริ
ประธานกรรมการ



นายเทพรัตน์ เกษพิทักษ์
กรรมการผู้จัดการใหญ่